



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบางกรวย โทร ๐ ๒๔๔๗ ๕๕๘๒-๓ ต่อ ๒๕๑๕

ที่ นบ ๐๐๓๒.๓๐๑/ ๐๕๗

วันที่ 25 มี.ค. 2565

เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล้วงละเมิด หรือคุกคามทางเพศในการทำงานและคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล้วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของโรงพยาบาลบางกรวย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางกรวย

### เรื่องเดิม

ด้วยคณะรัฐมนตรีประชุมเมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบร่างมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล้วงละเมิด หรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ และให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐทุกแห่ง รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการดังกล่าว และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดนั้น

### ขอพิจารณา

โรงพยาบาลบางกรวยได้จัดให้มีการประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล้วงละเมิด หรือคุกคามทางเพศในการทำงาน และคู่มือแนวทางปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล้วงละเมิด หรือคุกคามทางเพศในการทำงานของโรงพยาบาลบางกรวย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงเห็นควรนำประกาศและคู่มือดังกล่าว สื่อสารกับบุคลากรในสังกัดหน่วยงาน และยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ และนำขึ้นเผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

### ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดังนี้ หากเห็นชอบขอได้โปรดดำเนินการ

๑.ลงนามในประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล้วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๕

๒.อนุญาตให้นำขึ้นเผยแพร่ในเว็บไซต์ของโรงพยาบาลบางกรวย และขออนุญาตนำส่งข้อมูลเข้าระบบ MITAS เพื่อแสดงหลักฐานเชิงประจักษ์ moit. ๒๓

(นาย สรวิต งามพิณีจ )

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ทราบ - อนุญาตให้นำเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลบางกรวย

(นายไพโรจน์ วิริยะอมรพันธุ์)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางกรวย

**แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลบางกรวย**  
**สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี**  
**ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข**  
**เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๕**  
**สำหรับหน่วยงานในราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข**

<b>แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลบางกรวย</b>	
<p><b>ชื่อหน่วยงาน :</b> กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบางกรวย</p> <p><b>วัด/เดือน/ปี :</b> วันที่ ๒๕ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕</p> <p><b>หัวข้อ :</b> Moit ๒๓ เรื่อง หน่วยงานมีนโยบายและแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด หรือคุกคามทางเพศในการทำงาน</p> <p><b>รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ):</b></p> <p>๑.บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตนารมณ์การและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศ หรือคุกคามทางเพศในการทำงาน</p> <p>๒.ประกาศเจตนารมณ์การและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด หรือคุกคามทางเพศในการทำงาน</p> <p>๓.คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด หรือคุกคามทางเพศในการทำงาน และคู่มือแนวปฏิบัติปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด หรือคุกคามทางเพศในการทำงาน</p> <p>ประกาศเจตนารมณ์การและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด หรือคุกคามทางเพศในการทำงาน</p> <p>๔.บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด หรือคุกคามทางเพศในการทำงาน และคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด หรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ของโรงพยาบาลบางกรวย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕</p> <p>๕.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน</p> <p>๖.link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงานในระบบ MITAS</p> <p>Link ภายนอก : <a href="https://www.bangkruaihospital.go.th/ita-๒๕๖๕/">https://www.bangkruaihospital.go.th/ita-๒๕๖๕/</a>.....</p> <p>หมายเหตุ : เอกสารประกอบ moit ๒๓ หน่วยงานมีนโยบายและแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด หรือคุกคามทางเพศในการทำงาน</p>	
<p><b>ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล</b>                  สรวิต งามพินิจ                  ( นาย สรวิต งามพินิจ )                  ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ                  วันที่ ๒๕ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕</p>	<p><b>ผู้อนุมัติรับรอง</b>                  ไพโรจน์ วิริยะอมรพันธุ์                  ( นายไพโรจน์ วิริยะอมรพันธุ์ )                  นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง                  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางกรวย                  วันที่ ๒๕ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕</p>
<p><b>ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่</b>                  วรณวิไล พันธมิตร                  ( นางสาว วรณวิไล พันธมิตร )                  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ                  วันที่ ๒๕ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕</p>	

